
sþ. 396. Fyrirspurn [199. mál]
til ríkisstjórnarinnar um lánveitingar úr ræktunarsjóði og byggingarsjóði sveita-
bæja.

Frá Páli Þorsteinssyni, Ágúst Þorvaldssyni og Daníel Ágústínussyni.

1. Verður ræktunarsjóði og byggingarsjóði sveitabæja útvegað nægilegt fé, til
þess að sjóðirnir geti veitt lán samkvæmt þeim umsóknum, sem borizt höfðu
fyrir síðastliðin áramót og enn eru óafgreiddar?

2. Ef svo erl hvenær geta þær lánveitingar hafizt?


